

Số: 414/UBND-VHXH

Ninh Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2026

V/v tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- Các Trưởng thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 1199/SVHTTDL-TTBCXB ngày 05/3/2026 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục phối hợp tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Công văn số 1243/SVHTTDL-TTBCXB ngày 08/3/2025 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Công văn số 543-CV/BTGDVTU ngày 08/3/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy về việc thực hiện đăng tải tiêu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên các phương tiện thông tin đại chúng; Công văn số 1269/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 09/3/2026 về việc tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy ban nhân dân xã Ninh Giang đề nghị các cơ quan đơn vị, Ủy ban MTTQ xã, các thôn quan tâm phối hợp thực hiện một số nội dung tuyên truyền sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô...tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các tuyến đường, trực giao thông trọng điểm các địa điểm bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn xã, bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, tính thẩm mỹ, đồng bộ và có sức lan tỏa cao.. Rà soát hệ thống pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử tại địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp sai sót ... Quan tâm khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống màn hình LED, bảng điện tử để trình chiếu tranh cổ động, video clip, khẩu hiệu tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử.

2. Tập trung tăng cường tuyên truyền cao điểm về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu; tiêu sử, chương trình hành động của người ứng cử theo đúng quy định của pháp luật. Phản ánh đậm nét không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân cả

nước hương tới ngày bầu cử; tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận xã hội, góp phần tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... góp phần tạo khí thế sôi nổi để Ngày bầu cử (15/3/2026) thực sự là Ngày hội của toàn dân. Trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã treo cờ, khẩu hiệu chào mừng Ngày bầu cử (chữ vàng, nền đỏ): "***Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031!***". Tuyên truyền, vận động 100% các hộ dân treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình, tạo không khí trang nghiêm, phấn khởi, thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm công dân. Việc treo cờ phải đúng quy cách, trang trọng, thay thế kịp thời các cờ hư hỏng, bạc màu.

4. Trung tâm sự nghiệp công, Cổng thông tin điện tử xã tiếp tục tổ chức đăng tải đầy đủ, kịp thời tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng nội dung đã được cung cấp: Thực hiện các tin bài, các file âm thanh/infographic tiểu sử, chương trình hành động, file âm thanh/file video chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ, Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng xây dựng và thực hiện (*theo mã QR gửi kèm theo*).

Đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền vào các khung giờ cao điểm (sáng sớm và chiều tối) và các khung giờ phù hợp tại địa phương để cử tri dễ nắm bắt.

5. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các ca khúc tiêu biểu đoạt giải trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam (ca khúc tuyên truyền bầu cử được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia tại địa chỉ <https://hoidongbaucu.quochoi.vn>). thực hiện đăng tải, tuyên truyền các ca khúc về bầu cử phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về cuộc bầu cử. Chỉ đạo các tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế (phát thanh tại khu vực bỏ phiếu, tuyên truyền lưu động, sinh hoạt cộng đồng...); tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh cơ sở; sử dụng ca khúc đúng mục đích, không làm thay đổi nội dung tác phẩm.

6. Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã chủ động phòng, chống tin giả về cuộc bầu cử trên không gian mạng, với các nguyên tắc: Chỉ tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống như Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử thành phố, các cơ quan báo chí được cấp phép; Kiểm chứng nội dung trước

khi chia sẻ, không tin vào các thông tin giật gân, thiếu nguồn dẫn rõ ràng; Không bình luận, lan truyền nội dung chưa được xác thực, tránh vô tình tiếp tay cho hành vi phát tán tin giả; Chủ động báo cáo nội dung nghi vấn cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu sai sự thật.

7. Đề nghị quản lý các nền tảng mạng xã hội nghiêm túc, có phân công rõ trách nhiệm. Các fanpage, nhóm chính thức trên Facebook, Zalo, YouTube được giao đầu mối quản trị cụ thể; tài khoản bảo mật chặt chẽ. Mọi nội dung trước khi đăng tải đều phải kiểm duyệt, bảo đảm đúng định hướng chính trị, đúng quy định pháp luật, chính xác về thông tin. Việc theo dõi, rà soát bình luận phải thực hiện hằng ngày; các nội dung vi phạm được xử lý kịp thời; thông tin sai lệch được báo cáo và định hướng dư luận đúng mực.

8. Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm đồng bộ, đúng định hướng. Kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không đăng, phát những thông tin nhạy cảm, thông tin chưa kiểm chứng, gây băn khoăn hoặc nghi ngờ trong cử tri và Nhân dân, gây dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến công tác bầu cử và nhân sự tham gia ứng cử. Kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận xã hội, không để hình thành “khoảng trống thông tin”. Chủ động đấu tranh, phản bác, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử của thế lực thù địch, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ gây mất đoàn kết, chống phá Đảng, Nhà nước.

UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã và các thôn quan tâm triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, VHXX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Khoa

Mã QR để tải tài liệu:

